

จดหมายข่าว

เทศบาลตำบลหนองปรือ

ปีที่ ๒ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ - เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

สวัสดีค่ะสมาชิกท้องถิ่นทุกท่าน พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวปีที่ ๒ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ.....

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการชุมชนชุดเดิมได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลหนองปรือ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยงานพัฒนาชุมชนได้จัดทีมออกประคัมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

สรุปผลเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตอนสาย



นายสมบัติ	ศรีคำอ้าย	ประธานชุมชน
นายคำรณ	อ่อนเบา	รองประธานชุมชน
นายฮ้อ	นุชประดิษฐ์	กรรมการฝ่ายปกครอง
นายคำนวน	นุชประดิษฐ์	กรรมการป้องกันและรักษาความสงบฯ
นายกาหลง	อำภาวรงค์	กรรมการฝ่ายคลัง
นายสิน	แพ้วไพงาม	กรรมการฝ่ายศึกษา
นายโกศล	วงเวียน	กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางชีโรชินีย์	บัวคลี่	กรรมการฝ่ายพัฒนา
น.ส.บังเอิญ	หมื่นอาจ	กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
น.ส.บังเอิญ	หมื่นอาจ	กรรมการฝ่ายการศึกษา
ด.ต.สมศักดิ์	จงจิตร	ที่ปรึกษาชุมชน
นายสุรชัย	สระทองแก้ว	ที่ปรึกษาชุมชน

สรุปผลเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน **วัดกลางจนทึง**



นายศุภชัย	คล้ายเจ๊ก	ประธานชุมชน
นางจิรารวรรณ	อินทรกุล	รองประธานชุมชน
นายชัชวาล	ปรีดา	กรรมการฝ่ายปกครอง
นายโสภณ	มาช่วย	กรรมการป้องกันและรักษาความสงบฯ
นางวันเพ็ญ	บุญตามทัน	กรรมการฝ่ายคลัง
นายสุกิจ	เจริญกุล	กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายมณฑล	ชาดำ	กรรมการฝ่ายพัฒนา
นางดวงฤดี	ใจสุข	กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
นางณัฐญา	ปามะโน	กรรมการฝ่ายการศึกษา

โดยมีที่ปรึกษาชุมชน ๒ ท่าน คือ ว่าที่ร้อยโทลงกรณ์ แสงอรุณ และ นายสมศักดิ์ เหมือนสด

สรุปผลเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน **ท่าม่วง**



นายสำราญ	ชาดำ	ประธานชุมชน
นางชูศรี	อ่อนเบา	รองประธานชุมชน
นายเรียง	อินทรกุล	กรรมการฝ่ายปกครอง
นายมนตรี	จันทร์ภักษ์	กรรมการป้องกันและรักษาความสงบฯ
นางวัง	นงลักษณ์	กรรมการฝ่ายคลัง
นายสมเกียรติ	มาช่วย	กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายผจญ	เจริญกุล	กรรมการฝ่ายพัฒนา
น.ส.เกตวดี	ราชวงศ์	กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
นายมณฑล	มีผล	กรรมการฝ่ายการศึกษา

โดยมีที่ปรึกษาชุมชน ๒ ท่าน คือ น.ส.อลิ อินนา และ นายสุชาติ มาช่วย

สรุปผลเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน **บ้านบุสี**



นายบุญมี	พุ่มบางแก้ว	ประธานชุมชน
นายอัมรินทร์	ยวนยี	รองประธานชุมชน
นายสุระ	จำปากุล	กรรมการฝ่ายปกครอง
นายพงษ์ศักดิ์	ชาดำ	กรรมการป้องกันและรักษาความสงบฯ
นางฉลวย	แดงหยวก	กรรมการฝ่ายคลัง
นายสุชัย	แช่ตัน	กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายชะลอ	วงศ์เที่ยง	กรรมการฝ่ายพัฒนา
นางผาสุก	พรรณยิ้ม	กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
นายไกรเดช	สวนสุวรรณ	กรรมการฝ่ายการศึกษา

โดยมีที่ปรึกษาชุมชน ๒ ท่าน คือ นางนงลักษณ์ พุ่มบางแก้ว และ น.ส.ราตรี สีนวล

สรุปผลเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน **ตลาดหนองปรือ**



นายพงศธร	จิตดำรงขันติ	ประธานชุมชน
นายวิชาญ	ดอกมะลิ	รองประธานชุมชน
นายอรุณ	จันทร์สว่าง	กรรมการฝ่ายปกครอง
น.ส.รัตนากร	อินทรกุล	กรรมการป้องกันและรักษาความสงบฯ
น.ส.วรรณภา	ศรีกมลภา	กรรมการฝ่ายคลัง
นายสง่า	พันธมิตร	กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางอิมใจ	เพชรกุล	กรรมการฝ่ายพัฒนา
น.ส.เพ็รียง	สุขเกษม	กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
นางพรพรรณ	เซียงจง	กรรมการฝ่ายการศึกษา

โดยมีที่ปรึกษาชุมชน ๒ ท่าน คือ นายสุกิจ แห้วเพชร และ น.ส.สุมิตตา จันทร์สว่าง

สรุปผลเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนบ้านน้อย



นายญากร	มหาโชคธรรณี	ประธานชุมชน
นายละม้าย	บุกลอ	รองประธานชุมชน
นางดารณี	นงค์ลักษณ์	กรรมการฝ่ายปกครอง
นางสำลี	อินทรกุล	กรรมการป้องกันและรักษาความสงบฯ
นายสำนวน	บุญเฮี้ยะ	กรรมการฝ่ายคลัง
นางสำรอง	อ้ออ่อน	กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางพิมพ์	บุกลอ	กรรมการฝ่ายพัฒนา
นายสาย	สาสุข	กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
นางยุวาลี	ป๋องกัน	กรรมการฝ่ายการศึกษา

โดยมีที่ปรึกษาชุมชน ๒ ท่าน คือ นางประพาส ป๋องกัน และ น.ส.รัชณี แห้วเพ็ชร

สรุปผลเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองเคียง



นางกำมะหยี่	สุวรรณพุด	ประธานชุมชน
น.ส.สายใจ	ระบิล	รองประธานชุมชน
น.ส.นฤมล	ระบิล	กรรมการฝ่ายปกครอง
น.ส.สุนันทา	จอกลอย	กรรมการป้องกันและรักษาความสงบฯ
น.ส.ธัญญา	ชูเลิศ	กรรมการฝ่ายคลัง
นางศิธร	กลีบสตับุตร	กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางจันทอน	สวยดี	กรรมการฝ่ายพัฒนา
น.ส.พิศมัย	แช่ทั้ง	กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
น.ส.สุนิษา	ชีวะเกสร	กรรมการฝ่ายการศึกษา

โดยมีที่ปรึกษาชุมชน ๒ ท่าน คือ น.ส.นิตชา ห้วยหงษ์ทอง และ น.ส.ปราณี อินทร์กุล

สรุปผลเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนห้วยนา



นายศุภกร	นามเหมาะ	ประธานชุมชน
นางณัฐกมล	เกตทอง	รองประธานชุมชน
นายบุญชู	รุ่งแจ้งดี	กรรมการฝ่ายปกครอง
นายคุณากร	หัสดี	กรรมการป้องกันและรักษาความสงบฯ
น.ส.สุภิญญา	แก้วศรีงาม	กรรมการฝ่ายคลัง
นางราตรี	พ่อค้า	กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
น.ส.รมย์ธีรา	นพสรอมรกิจ	กรรมการฝ่ายพัฒนา
น.ส.นัตยา	สีบรัมย์	กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
น.ส.มจลินทร์	กำเนิดรัตน์	กรรมการฝ่ายการศึกษา

โดยมีที่ปรึกษาชุมชน ๒ ท่าน คือ นายคำนวน แก่นจันทร์ และ น.ส.ศรัณยา กำเนิดรัตน์

โครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘”

งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม สำนักปลัดเทศบาล เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา หรือ วิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลและวันสำคัญของโลก โดยได้จัดโครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ร่วมกับอำเภอหนองปรือ และส่วนราชการในพื้นที่ทำกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลหนองปรือได้มีส่วนร่วมและทราบถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมได้แก่ นักเรียน เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ตำบลหนองปรือ ประธานในพิธีเปิดโดยท่านเดโช ประกาศแทนทรา ย นายอำเภอหนองปรือ



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒-๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดตรัง, จังหวัดสงขลา และพื้นที่ ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

◆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองปรือ ได้ศึกษา หาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร และชุมชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองปรือ



ท่านเดโช ประกาศแก่นทราย นายอำเภอหนองปรือ บรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น



ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ จังหวัดตรัง ในหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”



ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ “การบริหารงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยท่านวิจิต พรณราย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่



ศึกษาดูงาน กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี (กลุ่มทำไข่เค็ม) ๑๔๙/๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี



โครงการประธาร่วมใจงดใช้เลือดออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปรือ ได้จัดทำโครงการประธาร่วมใจงดใช้เลือดออกขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ชุมชน โรงเรียน วัดและทุกองค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ และอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ โดยคาดหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้



โครงการประชุมผู้ปกครอง (ปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปรือ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนการสอน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชนให้ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนเด็กเล็ก ๓๐ คน โดยจัดประชุมผู้ปกครองในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปรือ



โครงการส่งเสริมแลพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือรวมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๓๐ ราย จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นการศึกษาดูงานของกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าวโพดจังหวัดชัยนาท



โครงการกิจกรรมณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้ทวบรมเยาวชนชนรุ่นใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองปรือ ประจำปี ๒๕๕๘

งานป้องกันและบรรเทาฯ สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการกิจกรรมณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้ทวบรมเยาวชนชนรุ่นใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองปรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดให้โทษ พร้อมทั้งศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกับโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ ราย



**ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปรือ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สมัยที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒**



ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘



ประชุมคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘



ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘



รู้หรือ ไม่ว่า



กลิ่นกุหลาบ

กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ คั้นความสดชื่น

กลิ่นลาเวนเดอร์

ลดความวิตกก คลายความกังวลใจ

กลิ่นเปปเปอร์มินท์

กระตุ้นหรือร่นต่อการเรียนรู้ เสริมสร้างสมาธิ

เพิ่มพลังสมองด้วย 6 กลิ่นหอม

รู้หรือไม่ว่า? กลิ่นหอมจากธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังสมอง ปรับสมดุลอารมณ์และความรู้สึกให้พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ช่วยให้มีความสามารถมากขึ้นด้วย



กลิ่นส้ม

ผ่อนคลาย เสริมสร้างสุขภาพใจ



กลิ่นมะนาว

ปลุกเร้าความสดชื่น ร่าเริง



กลิ่นโรสแมรี่

สร้างความกระปรี้กระเปร่า พร้อมเรียนรู้

